

หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.รภัทสรณ์ คงธนจารุอนันต์ /
 ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โพธิวงค์
 หน่วยงานต้นสังกัด คณะเศรษฐศาสตร์



บทคัดย่อ

การส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรมชุมชนฐานรากภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมแก่สมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 30 คน ครั้งที่ 1 อบรมการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรมชุมชนฐานรากสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่กลุ่มฯ ณ เทศบาลตำบลสันป่าเปา ผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพได้ สามารถประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ และเกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผู้การพัฒนาธุรกิจต่อไป

พื้นที่ดำเนินการ จัดกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 30 ราย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (มหาวิทยาลัย)	
เชิงปริมาณ	ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ	
เชิงปริมาณ	จำนวนผู้รับบริการ
เชิงคุณภาพ	ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา	ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมภายใต้โครงการ (กำหนดเองภายใต้กิจกรรมของโครงการนั้นๆ)	
เชิงปริมาณ	ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรมชุมชนฐานรากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา
	ต้นแบบโมเดลทางธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรมชุมชนฐานรากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา
	องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา
	จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน นำนักศึกษาไปฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ

- **องค์ความรู้ที่ใช้ในการให้บริการวิชาการ** ได้แก่ องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา
- **การบูรณาการกับการเรียนการสอน** สามารถนำไปบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน ในรายวิชา 10503331 การตลาดสหกรณ์และการตลาดดิจิทัล รายวิชา ศส421 การเงินธุรกิจและสหกรณ์ และรายวิชา ศส491 ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพสมัยใหม่ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- **เกิดผลลัพธ์ และผลกระทบ (Impact)**
 - **ด้านสังคม** - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชน มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
 - **ด้านเศรษฐกิจ** - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรมชุมชนฐานรากสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา
 - **ด้านสิ่งแวดล้อม** - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



<p>1. พหุมิตร การระดม องค์กรทั้งเชิงพาณิชย์ และ ภาครัฐ</p> <p>2. วัตถุประสงค์ การดำเนินงานที่มุ่งเน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฐานราก</p> <p>3. ทรัพยากรหลัก แหล่งทุนอุดหนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน</p>	<p>4. จุดแข็งของสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนฐานรากที่มีคุณภาพและปลอดภัย</p> <p>5. ความสัมพันธ์กับลูกค้า มีการบริการที่รวดเร็วและประทับใจ</p> <p>6. คู่แข่งสำคัญ คู่แข่งหลักคือผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม</p>	<p>7. ช่องทางการตลาดและกระจายจำหน่าย</p> <p>8. ผลลัพธ์การดำเนินงาน</p>
<p>9. งบประมาณสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทุนดำเนินงานโครงการ 28% • ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการ 52% • ทุนอุดหนุนจากภาคเอกชน เช่น คอมแพน เป็นเป็น 20% 	<p>10. ผลกระทบทางสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากรายขายเชิงพาณิชย์คืนสู่ชุมชน 28% • รายได้จากรายขายเชิงพาณิชย์คืนสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและแปรรูปตำบลสันป่าเปา 72% 	